



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

156 หมู่ 5 ต.พลาญชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-55267000 แฟกซ์ 0-55267108 <http://www.psu.ac.th>

ฉบับที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

มรพส. จัด MOU โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน



เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผศ.ดร.ชุมพล เสมอจันทร์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย รศ.ดร.นิวัตร พัฒนารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผศ.ดร.อุไรวรรณ จัตรธง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ องค์การบริหารส่วนตำบลชยันนาม องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซ้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน เป็นการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ณ โถงชั้น ๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มรพส. ส่วนทะเลแก้ว



เชิญชวนนักศึกษา มรพส. ร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตกรรม R2M 2021



เส้นทางสู่นวัตกรรม
เพื่อหาสุดยอด "แผนธุรกิจ" ต่อยอด "ผลงานวิจัย"
R2M
Research to market 2021
เงินรางวัลรวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เชิญชวนนักศึกษา ร่วมโครงการเส้นทางสู่นวัตกรรม Research to Market (R2M) สร้างไอเดียธุรกิจด้วยงานวิจัย เพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งเงินรางวัลรวมกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท และเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขันในระดับประเทศ ร่วมกิจกรรมฟรี!! ตลอดโครงการ โดยมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษา มรพส. ทุกสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี โท เอก และต้องมีสมาชิกในทีม ทีมละ ๓ - ๕ คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา มีไอเดียด้านการประกอบธุรกิจ

เปิดรับสมัคร **บัดนี้ถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔** โดยสแกน QR CODE ดังกล่าว หรือ <https://www.facebook.com/PSRU.SciencePark> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๘๘-๐๖๑๑๕๙๓

ศูนย์ IT มรพส. ให้บริการโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom meeting

สำหรับหน่วยงาน และบุคลากร มรพส. ท่านใดที่มีความประสงค์ใช้โปรแกรม zoom meeting สามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ <http://zoom.psu.ac.th/>



บริการขอใช้งานซอฟต์แวร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0-5526-7200



โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรมประชุมออนไลน์ ประชุมทางไกล (Zoom) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการประชุมสัมมนาทางออนไลน์ ที่สามารถใช้ประชุมได้ทั้งแบบมีภาพและวีดิโอ สามารถรองรับได้สูงสุด ๓๐๐ ผู้เข้าร่วมประชุม ในกรณีนี้ เพื่อใช้ในการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นช่องทางให้บริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงประชาสัมพันธ์การให้บริการที่ <http://zoom.psu.ac.th/> โดยไม่ต้องทำบันทึกข้อความอีกต่อไป สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๕๕ - ๒๖๗๒๐๐

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : จิรัชยา วลัยยะเมธี, อนาวิน เรือนวงศ์, นิธิศ ประสงค์